



PETROLIMEX

Hà Nội, Ngày 23 tháng 04 năm 2013

"V/V: Giải trình BCTC kiểm toán 2012  
không trình bày báo cáo bộ phận"

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15288
	Giờ: Ngày 25 tháng 04 năm 13

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP xin gửi tới Quý Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Trên cơ sở Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu giải trình về việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 không trình bày báo cáo bộ phận, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCT xin giải trình như sau:

Năm 2011 Tổng Công ty có giải trình về việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 không trình bày báo cáo bộ phận tại công văn số 0390/PGC-CV-CBTT ngày 04/05/2012, năm 2012 Tổng công ty tiếp tục lập báo cáo tài chính không trình bày báo cáo bộ phận với lý do sau:

- Căn cứ vào đoạn số 09- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu mặt hàng Gas hóa lỏng (doanh thu gas hóa lỏng chiếm 96,7% trên tổng doanh thu năm 2012), ngoài ra các hàng hóa, dịch vụ khác cũng là để phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm chính là gas hóa lỏng và chiếm tỷ trọng doanh thu rất nhỏ (dưới 4%).
- Căn cứ vào đoạn số 9- Bộ phận theo khu vực địa lý của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, mặc dù Tổng Công ty có các công ty con và các chi nhánh hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước, môi trường kinh tế của các công ty con và chi nhánh này không có sự khác biệt về mặt rủi ro và lợi ích kinh tế, cũng như không có sự khác biệt về các điều kiện, chính trị và địa lý như đã nêu trong chuẩn mực.

Do đó, Tổng Công ty đã không trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, bởi cho rằng báo cáo của Công ty không thuộc phạm vi áp dụng yêu cầu trình bày như quy định chuẩn mực. Tổng Công ty xin giải trình để quý Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi trên;
- nhân viên CBTT;
- Lưu VT, KTTC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Hồng Khánh*